

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Điều 120, Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2001);

Căn cứ Điều 11, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2006 tại Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Đồng thời bổ sung và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006.

1. Những kết quả đạt được:

Sáu tháng đầu năm 2006, từ thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVI, Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành của chính quyền các cấp, với sự cố gắng nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội có sự phát triển khá đồng đều trên các lĩnh vực, các địa phương, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ năm 2005.

Kinh tế tăng trưởng khá, nông nghiệp được mùa toàn diện cả năng suất sản lượng và giá bán. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực một số mô hình trang trại và chăn nuôi tập trung có qui mô lớn; Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, trong đó đàn bò tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Công tác phòng chống dịch gia súc, gia cầm được quan tâm đúng mức, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác trồng mới, chăm sóc,

khoanh nuôi, tái sinh và bảo vệ rừng, ngăn chặn bước đầu tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Kinh tế thuỷ sản tăng trưởng khá, công tác chuyển đổi sở hữu các đội tàu đánh bắt xa bờ bước đầu phát huy có hiệu quả, sản lượng khai thác và diện tích nuôi trồng đều tăng so với cùng kỳ năm 2005.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Nhiều doanh nghiệp đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, tích cực tìm kiếm thị trường, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề được củng cố. Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập Khu kinh tế Vũng Áng; Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận thị xã Hà Tĩnh là đô thị loại III. Việc chuẩn bị triển khai các công trình trọng điểm như khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Nhiệt điện Vũng Áng, thuỷ lợi thuỷ điện Ngàn Trươi- Cẩm Trang được tập trung chỉ đạo.

Hoạt động Tài chính, Ngân hàng cơ bản đảm bảo các nhu cầu về vốn đầu tư, cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm và chi ngân sách theo kế hoạch. Du lịch - thương mại diễn ra khá sôi động, kết cấu hạ tầng và chất lượng dịch vụ các khu du lịch được tăng cường, củng cố.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước chuyển biến, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, nhất là hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao, bảo đảm an toàn cho các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào lớp 10. Lĩnh vực y tế, thể dục, thể thao, công tác dân số, gia đình, trẻ em có chuyển biến tốt. Việc lồng ghép các chương trình, dự án cho xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, một số vụ việc nảy sinh cơ bản đã được giải quyết.

2. Một số tồn tại, yếu kém:

Nền kinh tế tỉnh ta tuy có bước phát triển nhưng chưa bền vững. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Việc nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả còn gặp nhiều khó khăn, đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn có chiều hướng chững lại; Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho hộ sản xuất tiến hành chậm. Hiệu quả hoạt động các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt thấp, quy mô sản xuất nhỏ. Một số chỉ tiêu thu thuế: Như thuế xuất nhập khẩu, thu cấp quyền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số khoản chi theo chế độ chính sách chậm được thực hiện. Công tác quy hoạch và quản lí quy hoạch còn nhiều yếu, chồng chéo, bất cập. Công tác quản lí tài chính, đất đai còn nhiều sơ hở. Một số công trình chất lượng thấp, nợ xây dựng cơ bản lớn. Công tác xã hội hoá trong các lĩnh vực văn hoá-xã hội kết quả còn hạn chế; Chất lượng phục vụ và cơ sở vật chất khám chữa bệnh chậm được cải thiện. Công tác cải cách hành chính chuyển biến chậm, một số nơi triển khai mang tính hình thức, một số cán bộ bảo thủ, trì trệ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006

Căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình phát triển, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 đã đề ra. Trong đó tập trung vào một số mục tiêu chủ yếu sau: Tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%, thu ngân sách nội địa đạt 530 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 65 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 50 triệu USD.

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Đông và chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2006 - 2007. Chủ động đối phó với hạn hán, phòng chống bão lụt, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tiếp tục phát triển đàn gia súc, nhất là đàn bò zêbu và lợn siêu nạc; phát triển các khu chăn nuôi tập trung, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và giải quyết tốt các vụ tranh chấp đất lâm nghiệp. Tiếp tục tổ chức bán đấu giá các đội tàu đánh bắt xa bờ; Tổ chức tốt công tác dịch vụ và thông tin liên lạc đảm bảo hiệu quả, an toàn trong sản xuất cho bà con ngư dân. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình phòng chống bão lụt và khu tránh, trú bão cho tàu thuyền đánh cá.

2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; xây dựng quy hoạch tổng thể và chi tiết Khu kinh tế Vũng Áng, Khu thương mại cửa khẩu Cầu Treo. Ưu tiên cho quy hoạch và xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, các công trình trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ và triển khai các công trình, dự án như: Xây dựng Cảng biển Vũng Áng giai đoạn II; đường 12; hiện đại hoá công trình thuỷ lợi Kẽ Gỗ, xây dựng hồ chứa nước Xuân Hoa; Nhà máy Nước Nghi Xuân; Khu công nghiệp Gia Lách... Phấn đấu để khởi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, công trình thuỷ lợi Thượng nguồn sông Trí...

- Tích cực, chủ động tranh thủ sự chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các nhà đầu tư xúc tiến chuẩn bị các dự án trọng điểm như: Thuỷ lợi thuỷ điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Nhà máy liên hợp luyện thép, hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng... phấn đấu năm 2007 khởi công được một số dự án. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng Thị xã Hà Tĩnh đã được giao kế hoạch vốn và huy động các nguồn khác phấn đấu để Thị xã Hà Tĩnh được công nhận thành phố vào năm 2007.

- Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đối với các công trình, dự án đã được ghi vốn đầu tư năm 2006. Kiên quyết cắt chuyển vốn các công trình, dự án vi phạm quy định và tiến độ triển khai quá chậm; đồng thời kiểm tra, xác định chính xác số nợ xây dựng cơ bản ở các cấp, các ngành và tìm biện pháp xử lý. Giao UBND tỉnh làm việc với bộ Tài chính về vốn vay đầu tư hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn, để thực hiện được Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu năm. Về tờ trình số 153 bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng cuối năm 2006, HĐND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND, ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh xem xét quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

- Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và đánh giá đầu tư, tăng cường giám sát cộng đồng thực hiện công khai minh bạch các dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác quyết toán công trình, nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Riêng Trung tâm Văn hoá tỉnh phải hoàn thành quyết toán giai đoạn 1 trước ngày 30/8/2006

3. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để tăng thu ngân sách, chú ý đến một số nguồn thu như thuế xuất nhập khẩu, thu cấp quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đúng quy định của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp trốn thuế, miễn giảm thuế sai quy định. Ngăn chặn các hành vi gian lận về thuế, chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại, thực hiện công bằng về nghĩa vụ thuế. Đảm bảo các nhu cầu chi thường xuyên và đột xuất, tiết kiệm chi, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác huy động vốn và đa dạng các hình thức thu hút từng loại nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu về vốn cho các lĩnh vực. Tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư, chương trình mục tiêu năm 2007.

Một số chương trình, dự án còn khó khăn, kém hiệu quả, HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/9/2006. Riêng dự án nhà máy nước Tây Sơn yêu cầu UBND tỉnh, chỉ đạo ngành chức năng và huyện Hương Sơn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/8/2006 để đưa vào hoạt động

4. Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và dạy nghề theo tinh thần Nghị quyết 05 ngày 18/4/2006 của Chính phủ; giao UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách (tài chính, đầu tư, đất đai, tổ chức) trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sau. Tiếp tục vận động thu hút các dự án ODA và lồng ghép tốt các nguồn vốn cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng xã hội khác. Tiến hành kiểm tra làm rõ và có giải pháp khắc phục sửa chữa các tồn tại của ngành y tế nói chung và bệnh viện đa khoa tỉnh nói riêng . Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, thúc đẩy việc triển khai Đề án phổ cập giáo dục bậc trung học; Tiếp tục thực hiện các bước để thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh. Làm tốt công tác dân số gia đình và trẻ em.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Đổi mới mạnh mẽ theo hướng nâng cao chất lượng của các Trung tâm giao dịch "một cửa" ở các sở, ban, ngành, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn ,đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tư pháp, chứng thực... Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, xây dựng cơ chế xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền của từng bộ phận, cá nhân trong cả quy trình xử lý công việc, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ công chức ở một số sở, ban, ngành; Xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có vi phạm trong quá trình thực thi công vụ được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý, mại dâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông.

26

6. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo công điện 496 của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, trường hợp có những biến động lớn cần điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Thường trực, các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2006, đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quân khu 4;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TT MTTQ tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH HÀ TĨNH



Nguyễn Thanh Bình